

ประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558

### พาณิชย์ เล็งเสนอ นบข.ปรับหลักเกณฑ์การประมูลข้าวใหม่ไม่กำหนดราคาต่ำสุด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) วันที่ 9 ก.ย.นี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน กระทรวงพาณิชย์จะเสนอหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้กับการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไป

เนื่องจากการประมูลที่ผ่านมามีปัญหาหลายเรื่อง เช่น ข้าวบางชนิดไม่มีราคาตลาดที่ใช้อ้างอิง และการกำหนดราคาขั้นต่ำ(ฟลอร์ไพรซ์) มีปัญหาขึ้นราคาตลาดในทางลง รวมถึงมีการหักค่าเสื่อมที่มากขึ้น เพราะข้าวเก็บไว้นาน จึงต้องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คาดว่า การประมูลครั้งใหม่อาจจะไม่ประกาศราคาฟลอร์ไพรซ์ ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องรอเสนอ นบข.พิจารณาเห็นชอบก่อน

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะเสนอ นบข.พิจารณาการระบายข้าวเสื่อมสภาพปริมาณ 5.8 ล้านตันว่าจะระบายแบบยกคลัง หรือคัดแยกข้าวดีออกจากข้าวเสื่อมก่อนขาย โดยจะนำผลสรุปที่ได้จากการลงไปตรวจสอบในโกดังข้าวมาเสนอว่ามีค่าใช้จ่ายในการคัดแยกอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบการขายแบบยกคลัง รวมถึงจะเสนอให้พิจารณารูปแบบการประมูลข้าวเกรดพี เกรดเอ และเกรดบี ซึ่งเป็นข้าวดี และมีคุณภาพผ่านมาตรฐานที่มีเหลือ 7.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เก็บอยู่ในโกดังที่ปนกับข้าวเกรดซีที่เสื่อมคุณภาพ โดยข้าวที่เหลืออยู่มีความชื้นค่อนข้างมาก มีชนิดข้าวปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการระบายข้าวยังคงเปิดระบายนี้อยู่เนื่องจากความเหมาะสมของตลาด

สำหรับการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 6/58 ปริมาณ 732,000 ตัน ที่จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 7 ก.ย. และวันที่ 8 ก.ย. จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ และให้ยื่นซองเสนอราคาภายในวันเดียวกัน โดยทั้งหมดเป็นข้าวดี คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวยังไม่ออก ส่วนผลการประมูลข้าวของรัฐบาลชุดนี้รวม 9 ครั้งที่ผ่านมาสามารถอนุมัติขายได้ 4.3 ล้านตัน มูลค่า 40,700 ล้านบาท เมื่อรวมกับการจ่ายข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นค่าปรับปรุงข้าวให้กับเอกชน เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆ ตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) แล้ว ทำให้สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลออกไป 4.46 ล้านตัน มูลค่า 40,800 ล้านบาท

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### เอกชนไทยกังวลยอดส่งออกข้าว หลังค่าเงินอินเดีย-เวียดนามอ่อนกว่า ชีกระทบแข่งขัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์ การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม) พบว่า มีปริมาณ 5,192,874 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท (2,567 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 7.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,621,051 ตัน มูลค่า 90,847 ล้านบาท (2,818 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2558 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 487,653 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2.จีน (CHINA) ปริมาณ 452,304 ตัน เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES) ปริมาณ 422,110 ตัน เพิ่มขึ้น 232.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.แอฟริกาใต้ (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 331,540 ตัน เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 5.ไอวอรีโคสต์ (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 268,267 ตัน ลดลง 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในส่วนเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวปริมาณ 734,947 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 แต่เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคม 2558 มีการส่งออกข้าวขาว(ตันข้าวและปลายข้าว) ปริมาณรวม 397,903 ตัน เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยข้าวขาวส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เบนิน แองโกลา แคเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 191,624 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยข้าวหนึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังประเทศแอฟริกาใต้ เคนยา เบนิน ไนจีเรีย เป็นต้น สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณส่งออก รวม 134,857 ตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีถูกส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร์ กานา จีน เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศกานา ไต้หวัน เป็นต้น

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000-800,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน COFCO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนการส่งมอบของเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ปริมาณที่ส่งมอบในแต่ละครั้งจะไม่มากนัก เพราะผู้ซื้อบางส่วนจะทยอยซื้อตามความต้องการ ประกอบกับค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงจึงส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยปรับลดลงช่วยให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ค่าเงินของหลายประเทศก็มีทิศทางอ่อนค่าลงทั้งภูมิภาคส่งผลให้ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ทั้งเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ต่างปรับลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไทย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

### **“พาณิชย์” จ่อเปิดระบายข้าวอีก 7.32 แสนตัน ยันสอบเรียกค่าเสียหายจำนำ ขายจีทูจีใกล้จบ**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 6/2558 ปริมาณรวม 7.32 แสนตัน แบ่งเป็นชนิดข้าว 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 7 ก.ย. และประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ก่อนให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 8 ก.ย. ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 1 ก.ย.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ก.ย.นี้แน่นอน เพราะขณะนี้การตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมาก หรือใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมการทั้ง 2 คณะจะนำผลสรุปการสอบความรับผิดชอบเสนอให้นายกฯ ก่อนที่จะส่งให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการเรียกชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งอาจจะมีการส่งเรื่องไปให้อัยการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ 2 คณะมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกระทรวงการคลังเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กรณี ป.ป.ช.กล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 21 คน ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอ.ค.ส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับเซอร์เวเยอร์และเจ้าของโกดังกลางที่ต้องรับผิดชอบกรณีข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเสียหาย ว่า ขณะนี้การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ เหลืออีกเพียง 4-5 โกดัง ซึ่งหากได้รับผลตรวจสอบครบหมดแล้วก็จะนำข้าวออกมาขาย และส่วนที่เสียหายก็จะเรียกชดเชยจากผู้รับผิดชอบต่อไป

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

## พาณิชย์ทดสอบคัดข้าวคลัง C และข้าวเสีย ก่อนเคาะระบายตามแนวทางที่เหมาะสม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาการอิสระ หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องข้าว และสื่อมวลชนลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดแยกข้าวเกรด C และข้าวเสียในสต็อกของรัฐ ณ คลังสินค้ากลางสมศักดิ์สามวาหลัง 2 ซึ่งเป็นคลังที่ได้ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพคลังและสภาพข้าวโดยรวมแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้จะคัดแยกข้าวในคลังเพื่อทดสอบในหลายประเด็น เช่น ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการคัดแยกข้าว การจัดระบบบริหารการระบายและการควบคุมการรั่วไหลของข้าว ข้อจำกัดต่างๆ เป็นต้น

เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางการระบายข้าวคุณภาพต่ำเข้าสู่อุตสาหกรรมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีความเห็นว่าข้าวเกรด C และข้าวเสียที่อยู่ในคลังกลางนั้นอาจไม่เสียหายทั้งกอง รัฐควรคัดแยกคุณภาพข้าวก่อนตัดสินใจว่าจะระบายไปสู่อุตสาหกรรมใด เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์หรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ สามารถซื้อได้ในราคาที่สูงกว่าการยกคลังขายให้อุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ

"กรมฯ ได้รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการระบายข้าวเกรด C และข้าวเสียในสต็อกของรัฐนั้น เป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใสและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ รวมทั้งสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้" นางดวงพร กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากนี้จะร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระ นำผลการทดสอบจากการลงพื้นที่มาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการระบายข้าวเกรด C และข้าวเสียตามข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าระหว่างการคัดแยกข้าวก่อนนำมาเปิดประมูลกับการระบายข้าวแบบยกคลัง แนวทางใดจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ ทั้งนี้จะได้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม นบข. พิจารณาในเดือนกันยายนศกนี้

"นบข.มีนโยบายที่ชัดเจนว่าการระบายข้าวคุณภาพต่ำ/ข้าวเสียเข้าสู่อุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบในหลายมิติ ทั้งต่อวงการค้าข้าว สินค้าเกษตรอื่นๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องการให้ข้าวดังกล่าวรั่วไหลเข้าในระบบการค้าข้าวปกติ ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อระบบการค้าข้าวไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย โดยจะนำผลการทดสอบในวันนี้ไปประกอบการกำหนดแนวทาง/มาตรการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดและรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชน" นางดวงพร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## “พาณิชย์” เตรียมข้าวสารบรรจุถุงราคาถูกขาย-ต่ำกว่าราคาตลาด 20%

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้จัดจัดทำข้าวสารบรรจุถุงในราคาเยอมา เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเน้นให้มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ชุมชนหรือโรงสีชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ในการนำรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยจะนำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจำนวนไม่เกิน 20,000 ตันมาใช้ในการดำเนินการ และให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ได้ข้าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย คัดเลือกโรงสีที่ได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมเป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ตัน (500,000 ถุง) จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 900 ตัน (450,000 ถุง) ข้าวสารเหนียว 10% จำนวน 100 ตัน (50,000 ถุง)

สำหรับการจำหน่ายให้ถึงมือประชาชนนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เบื้องต้นมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเพื่อชุมชน 58 จังหวัด 124

สหกรณ์ จำหน่ายข้าวสาร จำนวน 600 ตัน เป็นข้าวขาว 5% จำนวน 500 ตัน และข้าวสารเหนียว 10% จำนวน 100 ตัน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถสังเกตได้ง่าย โดยจะระบุข้อความ “โครงการเพื่อชุมชน” ปรากฏอยู่บนถุงข้าวสารที่จะนำไปจำหน่ายและราคาจำหน่ายจะต่ำกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 20 คือ ข้าวขาว 5% ราคา 30 บาทต่อถุง ข้าวสารเหนียว 10% ราคา 50 บาทต่อถุงโดยประชาชนสามารถหาซื้อข้าวสารบรรจุถุง “โครงการเพื่อชุมชน” ได้โดยสังเกตป้าย “ร้านนี้จำหน่ายข้าวโครงการเพื่อชุมชน”

ที่มา มติชน

www.thairiceexporters.or.th

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ส.ค. 2558 มีจำนวน 191,304 ตัน มูลค่า 80.872 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.7% และมูลค่าลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 224,376 ตัน มูลค่า 95.966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-20 ส.ค. 2558 มีจำนวน 3.492 ล้านตัน มูลค่า 1,448 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.1% และมูลค่าลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.841 ล้านตัน มูลค่า 1,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงหลังจากที่รัฐบาลได้ปรับลดค่าเงินต้องลงอีก 1% (ในปีนี้มี การปรับลดค่าเงินต้องรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 1%) ส่งผลให้ในปีนี้อัตราเงินต้องที่ซื้อขายในตลาดลดลงแล้วประมาณ 5.2% ท่ามกลางความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงเบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อจากจีนได้กดดันให้เวียดนามปรับลดราคาลงอีก โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 338-345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ชัยขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับ 320-330 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญวงการค้าได้แนะนำให้เวียดนามปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าวซึ่งมีหลายฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวของเวียดนาม โดยรองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติได้แนะนำให้รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายที่เข้มงวดเพื่อประโยชน์ต่อการส่งออกข้าว ซึ่งในกฎหมายฉบับหนึ่งได้มีการระบุว่าผู้ส่งออกจะต้องมีโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่และมีคลังเก็บสินค้าที่สามารถเก็บรักษาข้าวที่เตรียมไว้ส่งออกได้ ในขณะที่ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ผู้ส่งออกรายเล็กๆสามารถที่จะส่งออกข้าวได้ไม่จำกัดเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้แนะนำให้รัฐบาลปรับปรุงระเบียบเรื่องการถือครองที่ดิน ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีการจำกัดการถือครองที่ดินของบุคคล ซึ่งควรมีการจำกัดการถือครองที่ดินเพียงรายละประมาณ 19 ไร่ เพื่อที่จะได้มีการจัดสรรที่ดินให้เพียงพอสำหรับประชากรอย่างทั่วถึง

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

กระทรวงเกษตร รายงานว่า ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 1.16 ล้านไร่ และจากรายงานที่มีการนำเสนอต่อรัฐบาลนั้น มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วประมาณ 58,000 ไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งประเทศมีประมาณ 13.25 ล้านไร่ คิดเป็น 82.7% จากพื้นที่เกษตรทั้งหมดประมาณ 16 ล้านไร่ ซึ่งตามปกติจะเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา แต่ในปีนี้อการเพาะปลูกข้าวต้องล่าช้าออกไปเพราะเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการการค้า 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ากัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 7.344 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 4.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ขณะที่คาดว่าในปี 2015 นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com



## เมียนมาร์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการการตลาด 2015/16 เมียนมาร์จะส่งออกลดลงประมาณ 250,000 ตัน เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการเพิ่มสต็อกข้าวเพื่อเตรียมไว้สำหรับกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง หลังจากเมื่อไม่นานมานี้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 2.45 ล้านไร่

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation; MRF) และรัฐบาลได้ร่วมมือกันในการที่จะระงับการส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราว ซึ่งตามปกติแล้วในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ปีที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวประมาณ 115,000-275,000 ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลวางแผนที่จะให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 44 ล้านไร่ ในปีการตลาด 2015/16 แต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 31 ล้านไร่เท่านั้น

มีรายงานว่า ในเดือน ส.ค. ราคาข้าวในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เช่น Rakhine, Chin และ Pwintbyu ได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10-20% โดยราคาข้าว Emata rice ราคาอยู่ที่ประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. ที่อยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดอุทกภัยได้ทำให้สต็อกข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้เกรงกันว่า จะเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่ทางการได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดสรรเมล็ดพันธุ์จำนวน 3,550 ตัน เพื่อให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกใหม่หลังจากน้ำลดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเพาะปลูกทดแทนได้ทั้งหมด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 5-8% ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

ทางการอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าที่จะให้ในปีนี้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินจากความต้องการบริโภค แม้ว่าในหลายพื้นที่จะประสบกับภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญก็ตาม ซึ่งกระทรวงเกษตรคาดว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีไม่มากจะมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเฉพาะในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. นี้เท่านั้น พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวในช่วงนี้ โดยกระทรวงเกษตรระบุว่าพื้นที่เสียหายจากภัยแล้งมีเพียงประมาณ 187,500 ไร่ เท่านั้น ไม่มากถึง 14 ล้านไร่ตามที่บางแหล่งข่าวระบุไว้

ก่อนหน้านี้ ทางการอินโดนีเซีย คาดว่า ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้ลดลงประมาณ 800,000 ตัน จากตัวเลขประมาณการผลผลิตทั้งหมดที่ 75.5 ล้านตัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมีประมาณ 2.2 ล้านไร่

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติรายงานว่าในปีนี้อัตราผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 75.55 ล้านตัน หรือประมาณ 47.6 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ USDA คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.25 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 28 ส.ค. ยังคงมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะฝนที่ลดน้อยลง ในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (ส.ค.-ก.ย.) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 216.2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 28 ส.ค. อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 7% และ 15% ตามลำดับ ขณะที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ

ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 20% และ 6% ตามลำดับ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ของช่วงฤดูมรสุม (มิ.ย.-ก.ย.) อินเดียจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16% โดยในเดือน ส.ค. นี้คาดว่าจะขาดแคลนน้ำฝนประมาณ 10% และจะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้นในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์มีแผนที่จะนำมาตรการห้ามส่งออกข้าวกลับมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. นี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่าอียิปต์จะมีอุปทานข้าวเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศแน่นอน

ในปีการผลิต 2015/16 นี้อียิปต์คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.7 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภค คาดว่าจะมีประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งในส่วนที่ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการนั้นรัฐบาลจะนำสต็อกข้าวที่เก็บไว้ ออกมาใช้

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว หลังจากที่ได้ประกาศใช้ มาตรการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2008 อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกที่จะส่งออกข้าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางการคือ จะต้องขายข้าวเมล็ดกลาง (medium-grain rice) 1 ตัน ในราคา 2,000 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 255 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ต่อการส่งออก 1 ตัน ให้แก่หน่วยงานด้านจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์ (the General Authority for Supply Commodities; GASC) และจะต้องชำระภาษีส่งออก (export tariff) ในอัตราตันละ 280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งผู้ส่งออกต่างร้องเรียนว่าเป็นอัตราภาษีที่สูงเกินไปซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกได้กำไรน้อยลงและทำให้เกิดการ ลักลอบส่งออกข้าวไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2014 ที่ผ่านมา อียิปต์มีผลผลิตข้าวประมาณ 4.3 ล้านตัน และคาดว่าจะมีสต็อกข้าวประมาณ 70,000 ตัน ขณะที่ USDA คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.5 ล้านตัน ข้าวสาร และมีการส่งออกประมาณ 250,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



TREEA